

สมาคมค้าไหมเคเซเรีทก่อตั้งภายใต้การนำของไซนาดี. เอช. ยังก็ประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ

เริ่มองค์การปฐมวัย

สมาคมสงเคราะห์จัดตั้งโรงพยาบาลเคเซเรีท

“สมาคมสงเคราะห์... จัดตั้งครั้งแรกราวครึ่งศตวรรษก่อน โดยศาสตราจารย์โจเซฟ สมิท ตามแบบฉบับของฐานะปุโรหิตศักดิ์สิทธิ์ และภายใต้การกำกับดูแลของฐานะปุโรหิต เพื่อแจกจ่ายพรทางโลกให้คนยากไร้และคนขัดสน ให้กำลังใจคนอ่อนแอ ยับยั้งคนทำผิดพลาด และเพื่อพัฒนาการที่ดีขึ้น ใช้ความเห็นอกเห็นใจของสตรี และจิตกุศลเพื่อเธอจะมีโอกาสได้รับความเข้มแข็งทางวิญญาณ และพลังความสามารถในการทำดีมากยิ่งขึ้นในงานแห่งการได้ครอบครัวยุสมัย” — ไซนาดี. เอช. ยังก็



<p>1875</p> <p>1875</p>	<p>1876</p> <p>เอมเมสัน บี. เวลส์เป็นหัวหน้าโครงการสะสมรั้วพืชรองการใหม่</p>	<p>1878</p> <p>1878</p>	<p>1880</p> <p>วางมือมอบหน้าที่ฝ่ายประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญชุดที่สอง</p>	<p>1882</p> <p>1882</p>	<p>1887</p> <p>1887</p> <p>สตรีสมาคมสงเคราะห์จัดตั้งสาขาขององค์กรสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งของสตรีในยูทาห์และไอดาโฮเมื่อปี ค.ศ. 1889⁷</p> <p>ไซนาดี. เอช. ยังก็ 1888</p>	<p>1889</p> <p>ประธานไซนาดี. เอช. ยังก็จัดการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกของสมาคมสงเคราะห์</p>	<p>1890</p> <p>1891</p> <p>สมาคมสงเคราะห์เป็นสมาชิกกฏบัตรของสภาสตรีแห่งชาติสหรัฐ</p>
-------------------------	--	-------------------------	---	-------------------------	--	---	--

กิจการ

ที่อยู่ยาวนานที่สุดของสมาคมสงเคราะห์คือโครงการสะสมรั้วพืชรองการ: 1876–1918 ในช่วงขาดแคลนข้าวสาลีใกล้สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 พวกเขาขายข้าวสาลีตามคำขอที่ไม่อาจปฏิเสธได้ของรัฐบาลสหรัฐ เงินที่ได้จากการขายข้าวสาลีครั้งนี้ใช้ลดอัตราเสียชีวิตของมารดาและทารกแรกเกิด เป็นทุนให้คลินิกสำหรับสตรีมีครรภ์และเด็กอ่อนหลายแห่ง อุปถัมภ์ชั้นเรียนสุขศึกษา และเก็บสะสมของใช้สำหรับการคลอดบุตร

สตรียังคงเป็นส่วนหนึ่งในงานของพระเจ้า ศาสดาพยากรณ์โจเซฟ สมิทจัดองค์กรสตรีตามแบบแผนของฐานะปุโรหิต—แบบแผนที่ตั้งตรงอยู่เสมอ—เมื่อท่านจัดตั้งสมาคมสงเคราะห์เมื่อปี 1842 ในเมืองนอวู รัฐอิลลินอยส์

ประธานรัสเซล เอ็ม. เนลสัน ประธานโคควรัมอัครสาวกสิบสอง แนะนำให้เรา “เรียนรู้ด้วยตนเอง ว่าจริงๆ แล้วท่านเป็นใคร ทูลถามพระบิดาบนสวรรค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ทรงรู้สิ่งใดเกี่ยวกับท่านและพันธกิจของท่านบนแผ่นดินโลก ถ้าท่านจะทูลถามด้วยเจตนาแท้จริง เมื่อถึงเวลาพระวิญญาณจะทรงกระซิบบอกความจริงที่เปลี่ยนชีวิตท่าน บันทึกความรู้สึกเหล่านั้น ทบทวนบ่อยๆ และทำตามอย่างเคร่งครัด”

“ข้าพเจ้าสัญญากับท่านว่าเมื่อท่านเริ่มเข้าใจแม้เพียงเล็กน้อยว่าพระบิดาบนสวรรค์ทรงมองท่านอย่างไรและพระองค์ทรงพึงพาให้ท่านทำอะไรเพื่อพระองค์ ชีวิตท่านจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกเลย!”⁵ จงไปพระวิหารและฟัง! ฟังให้รู้ว่าคุณเป็นใครและท่านจะทำอะไร

3. สตรีที่ชีวิตเธอมีงานมากจนไม่มีเวลาว่างจะยังคงรับพรของสมาคมสงเคราะห์ได้อย่างไร

ซิสเตอร์สเตเฟนส์: นี่เป็นเรื่องของการลำดับความสำคัญ เมื่อไม่นานมานี้ดิฉันใช้เวลาในแอฟริกาตะวันตก และเห็นสตรีตักน้ำจากบ่อเทินบนศีรษะพวกเธอทุกวันจากนั้นจึงไปทำงานช่วยเหลือจนเจ็อครอบครัว หลายครั้งดิฉันตกตะลึงกับความยากไร้จากนั้นจึงใช้เวลากับสมาชิกศาสนจักรที่การประชุมอบรมซึ่งมีทั้งผู้



สวมเสื้อสีขาวสว่างและชุดหลากหลายสีที่พวกเขาตัดเย็บเอง

ดิฉันเรียนรู้ว่าคนเหล่านี้ร่ำรวยในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ดิฉันเรียนรู้ว่าพวกเขาให้สิ่งสำคัญที่สุดมาก่อน พระกิตติคุณมีความหมายทุกอย่างต่อพวกเขา พวกเขาบอกดิฉันว่า “ดิฉันไม่ต้องการอะไร ดิฉันมีทุกอย่างที่ต้องการแล้ว—ดิฉันมีพระกิตติคุณและครอบครัวของดิฉัน” เมื่อเราให้สิ่งสำคัญที่สุดมาก่อน สิ่งอื่นจะสำคัญน้อยลง

4. สมาคมสงเคราะห์ต้องมอบอะไรให้เยาวชนหญิง

ซิสเตอร์เบอร์ตัน: เยาวชนหญิงมีโอกาสช่วยทำให้คำพยากรณ์เกิดสัมฤทธิ์ผลเมื่อพวกเขาท้าวหน้าสู่สมาคมสงเคราะห์ในปี 1979 ประธานสเปนเซอร์ ดับเบิลยู. คิมบัลล์ (1895–1985) พยากรณ์ว่าสตรีที่ดีของโลก “จะได้รับการชักนำเข้ามาสู่ศาสนจักรมากขึ้น... จนถึงระดับที่มองเห็นว่าสตรีของศาสนจักรโดดเด่นและแตกต่าง—อย่างมีความสุข—จากสตรีของโลก”⁶ เราต้องการของประทานที่ศนะ และพรสวรรค์พิเศษที่เยาวชนหญิงนำมาช่วยทำให้คำพยากรณ์นี้เกิดสัมฤทธิ์ผล